



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID – 19)
ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร มีความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงกำหนดข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID – 19) ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้

1. ให้บัณฑิตดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์

2. บัณฑิตทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามแนวทางการให้วัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอนามัยโลกกำหนด และหากมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ให้ถือว่าการติดเชื้อในครั้งนั้นเทียบเท่ากับการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา - 19 หนึ่งเข็ม

3. หากบัณฑิตมีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 และได้รับการรักษาหายแล้วก่อนวันรายงานตัวไม่เกิน 7 วัน จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ โดยส่งผลดังกล่าวผ่านระบบรายงานตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนการรายงานตัววันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

4. บัณฑิตจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

4.1 ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ Rapid antigen test kit (ATK) 24 ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัว และส่งผลภาพถ่ายชุดตรวจที่ระบุ ชื่อ นามสกุล วันและเวลาที่ตรวจด้วยตนเอง โดยการเขียนลงบนชุดตรวจเท่านั้น และส่งผลการตรวจผ่านระบบรายงานตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

4.2 ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจัดเตรียมให้ และทำการตรวจในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และส่งผลภาพถ่ายชุดตรวจที่ระบุ ชื่อ นามสกุล วันและเวลาที่ตรวจด้วยตนเอง โดยการเขียนลงบนชุดตรวจเท่านั้น และส่งผลการตรวจผ่านระบบรายงานตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตบัณฑิตที่มีผลพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 เข้ารับปริญญาบัตร โดยบัณฑิตสามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรในปีถัดไป หรือขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นขอรับปริญญาบัตรภายหลังพิธีมอบปริญญาบัตร ผ่านระบบรายงานตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

5. กรณีบัณฑิตที่อยู่ในข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง หรือมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย ได้กลิ่นลดลง เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนงานทราบโดยเร็ว เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินตามกระบวนการของคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลกำหนด

6. บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่างทางกายภาพและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามที่กำหนด หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพักเป็นเวลา 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ำ และหากพบว่าอุณหภูมิยังสูงกว่าที่กำหนด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองที่คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลจัดไว้ให้เท่านั้น หากผลการตรวจคัดกรองโรคยืนยันว่าบัณฑิตไม่พบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จึงจะสามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้

ในกรณีที่ผลการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองที่คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลจัดไว้ให้ แสดงผลเป็นบวกพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตบัณฑิตที่มีผลตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ในการเข้ารับปริญญาบัตร

7. บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับบัณฑิตทุกคน ณ วันพิธีมอบปริญญาบัตร โดยบัณฑิตจะต้องล้างมือ ถอดหน้ากากเดิมและรับหน้ากากอนามัยใหม่จำนวน 2 ชั้น เพื่อสวมก่อนเข้าพื้นที่หอประชุมพญาเงาเมือง และการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8. ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566



(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564